



**ปีที่ 40 ฉบับที่ 107 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554**

## ม.ราชภัฏนครฯ เปิดรับสมัครหลายอัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองนโยบายและแผน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งทุกตำแหน่งต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร

อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท ทางด้านบริหารธุรกิจ/ การจัดการ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 และตำแหน่งอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th)



แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555

คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร	ระดับ	สาขาวิชา/วิชาเอก	จำนวนรับ	คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชา
			ภาคปกติ	
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)	ปริญญาตรี 4 ปี	1. การบัญชี	150	ม.6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
		รวม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	150	
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)	ปริญญาตรี 4 ปี	1. เศรษฐศาสตร์	50	ม. 6 หรือเทียบเท่า คะแนนสะสม 2.00
		รวมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต	50	
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)	ปริญญาตรี 4 ปี	1. นิเทศศาสตร์	160	ม.6 หรือเทียบเท่า
		รวมหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	160	
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)	ปริญญาตรี 4 ปี	1. การจัดการ	200	ม.6 หรือเทียบเท่า
		วิชาเอกการจัดการทั่วไป		
		วิชาเอกการจัดการธุรกิจเกษตร		
		วิชาเอกการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว		
		วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	100	ม.6 หรือเทียบเท่า
		2. บริหารธุรกิจ		
		วิชาเอกการตลาด	100	
		วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ	100	
รวมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	650			
รวมคณะวิทยาการจัดการ			1,010	

รวมแผนรับนักศึกษาภาคปกติทุกคณะ จำนวน 4,530 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)

แผนการรับของนักศึกษาภาค กศ.บป. ติดตามอ่านได้ในฉบับต่อไป

## เรียนรู้...การประเมินเพื่อขวัญและกำลังใจ



เกศริน มนูญผล

เมื่อการวิพากษ์อยู่คู่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หลักคิดในการวิพากษ์จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพราะเป็นเครื่องมือที่จะตอบคำถามให้กับตนเองและสังคม การวิพากษ์อย่างมีสติ มีจิตสำนึก ครุ่นคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ทั้งตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ เพราะการที่คนในองค์กรเชื่อและทำสิ่งใดเป็นเวลานานไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นถูกต้องเสมอไป จึงจำเป็นต้องตรวจสอบสมมติฐานที่เชื่อนั้นว่าเป็นจริงเพียงใด เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ในเมื่อทุกคนเกิดมาเพื่อทำความดี เรียนรู้แยกแยะดีชั่วให้ชัด การประเมินจึงต้องการความเป็นจริงที่อิงบริบทของผู้ถูกประเมิน ผู้เขียนในบทบาทคณะกรรมการสภาคณาจารย์ได้สัมผัสปรากฏการณ์ทั้งดีทั้งร้าย ร้องเรียน สะท้อนความไม่เป็นธรรมไม่เป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาความดีความชอบ จึงมีการแสวงหาทางออกด้วยการถกแถลง ทบทวน คิดใหม่ เพราะสถานการณ์ที่ซับซ้อนการแก้ปัญหาด้วยสามัญสำนึกไม่ได้ผลจึงต้องอาศัยหลักคิด หลักวัด หลักประเมินและหลักการมีส่วนร่วมเข้าช่วย

การนำเสนอตารางแสดงตัวเลขที่มีความไม่ครบถ้วนของข้อมูลผู้ได้รับการปรับเปลี่ยนขั้นเงินเดือนแต่ละคนะ ยังไม่ปรากฏข้อรวมทั้งแนวตั้งและแนวนอนจึงขาดส่วนสำคัญที่ทำให้มองไม่เห็นภาพองค์รวม ซึ่งหากเติมตัวเลขแล้วพิจารณาอย่างใคร่ครวญจะทำให้เห็นภาพองค์รวมของการประเมินได้ชัดและหากอิงการกระจายแบบโค้งปกติด้วยแล้วก็จะพบความไม่ปกติของข้อมูลดังกล่าวจึงธรรมดาที่ทำให้มีข้อทั้งตั้งเกิดขึ้น การประเมินอิงโค้งปกติหรืออิงกลุ่มจะเอื้อประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ มีพิสัยไม่กว้าง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งได้มาก ถือเป็นประเมินที่ช่วยให้เกิดความดี ความจริง ความงามเกิดขึ้นในจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับการประเมิน ตอบการใช้สมรรถนะ การคิดเชิงวิเคราะห์ในภาพรวม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจับประเด็นการถกแถลงเชื่อมโยงสรุปเป็นแบบแผนหรือประยุกต์แนวทางจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจนได้เป็นกรอบความคิด แนวปฏิบัติขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกณฑ์ที่จะอิงในรอบการทำงานต่อไปจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม

การเรียนรู้และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยใจที่ใคร่ครวญ พอจะเห็นทางสว่างของการนำหลักการประเมินมาใช้ให้เกิดความดี ความชอบ ความจริง ความงามและความสุขในการอยู่ร่วมกัน เป็นการประเมินเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดขวัญกำลังใจในการอยู่ร่วมกันนับเป็นหนทางสร้างบุญบารมีของผู้ทำหน้าที่ประเมิน ด้วยการมองเห็นภาพองค์รวมขององค์กรภายใต้การกระจายแบบโค้งปกติเป็นหลัก จากหลักคิดสู่รูปธรรมของการปฏิบัติในการประเมินที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้หากมีอานิสงค์ผลบุญใดเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ศิษย์เก่าเลือดเทาแดงคนนี้ขอน้อมมุขาคู ศ.ดร.ชวาล แพร่ตกุล บิดาแห่งการวัดผลไทย ขอให้ศาสตร์และอุดมการณ์แห่งการวัดประเมินผลมีพลังขับเคลื่อนความมั่งคั่งในจิตใจผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่คุณภาพที่แท้จริงสืบไปด้วยเทอญ...

ตีพิมพ์ในมหาชัยสาร ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

6 พฤศจิกายน 2554

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด  
หรือบทความดี ๆ ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ Email pr\_nstru@hotmail.com



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง คุณจूरรัตน์ เสนาะกรรม  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ  
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ วันเพ็ญเดือน 12 ผ่านมาวานนี้ ทราบว่าหลายท่านไปร่วมงานลอยทุ๊กและลอยโศกให้ผ่านพ้นไป ผู้เขียนเองยังระลึกและอธิษฐานให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีและอุทกภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ที่ในประเทศไทย ให้สิ่งไม่ดีนั้นลอยไปสู่พระแม่คงคาหายไปโดยไม่หวนกลับมาเยือนกับทุก ๆ คนในประเทศไทยเราอีกเลย

**ข่าวบริการท้องถิ่น ถึงแม้จะเกษียณไปแล้ว** อาจารย์สุชาติ วิสุทธิพันธ์ ก็ยังไม่หยุดรับงานบริการชุมชน เดือนที่ผ่านมาเป็นกรรมการตัดสินเรือพระ ส่วนวานนี้ (วันลอยกระทง 10 พ.ย. 54) ผู้ใหญ่วงศ์ นาวารัตน์ ชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 7 ตำบลท่าจิว ได้เชิญ เป็นกรรมการตัดสินกระทงตัดสินการประกวดนางนพมาศ และตัดสินการประกวดร้องเพลงของประชาชนหมู่ 4 และหมู่ 7 ร่วมกันกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

**ข่าวประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด** เรื่องจากสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยหรือชื่อย่อว่า สสอศ. ที่ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้สมาชิกทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญต้องเป็นสมาชิกสสอศ. เพื่อการปฏิบัติที่เป็นแนวเดียวกันและกำหนดปฏิทินการรับสมัครสมาชิกมาให้ทางสหกรณ์ฯ ให้เปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้นในช่วงนี้ ซึ่งรับสมัครภายในวันที่ 1 ต.ค.-30 พ.ย 54 ได้ที่สำนักงานสหกรณ์มร.นศ. จำกัด พร้อมมาศึกษารายละเอียดได้ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

**ข่าวทุน** จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งมาว่ามีทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ประจำปี 2555 ศึกษารายละเอียดได้ที่ <http://www.nrct.go.th> หรือ 0-2579-2690 โทรสาร 0-2561-3049

**ข่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัด** เชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกๆหลานๆหรือตัวท่านเองที่ประสงค์จะร่วมอุปสมบทนี้ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 2 นาย ติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่งานสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้

**ข่าวบริการวิชาการ** จาก งานส่งเสริมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง รับสมัครอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกระดับที่ประสงค์จะเข้าอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยฐานข้อมูลออนไลน์ (อาทิ ProQuest, acm, The Wilson Web, EndNote ฯลฯ ) ทุกท่านที่สนใจและที่กำลังต้องการคลังวิจัย ต้องการการจัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ ติดต่อและสมัครมาจากคณะหรือหน่วยงานของท่าน หรือสมัครได้ที่หอสมุดกลาง ที่งานส่งเสริมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ(โทร4207และe-mail :jureerat\_san@nstru.ac.th) หน่วยบริการ (โทร.4209) และหน่วยบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า(โทร.4205)หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ปิดท้ายพักเที่ยง**กับการอ่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ **“การอ่านทำคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์”** เป็นคำกล่าวของ เซอร์ ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า เพราะมนุษย์จะไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบหากปราศจากการอ่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของทักษะทางภาษาที่จำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และสามารถฝึกฝนได้เรื่อยๆตามวัยและประสบการณ์ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความคิด ความรู้ และความบันเทิง มีผลต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์ให้เจริญยิ่งขึ้น เพราะการอ่าน... แล้วพบกันใหม่

ข้าวตอก